



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๖๓๒/๖๒๓๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้ปฏิบัติงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การจัดการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ไม่มีบุคลากรของรัฐรับของขวัญ รับสินบนจากผู้รับจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์พัสดุเป็นปัจจุบัน มีการลงบัญชีพัสดุและจำหน่ายพัสดุตามระบบ การควบคุม กำกับ ติดตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การควบคุมกำกับการเงิน พัสดุ ได้ดำเนินการออกติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งแล้ว ผลการติดตาม จากการตรวจเอกสาร หลักฐาน และสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่า การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ตามแผนพัสดุ ไม่มีบุคลากรของรัฐที่รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ไม่มีบุคลากรของรัฐรับของขวัญ รับสินบนจากผู้รับจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์พัสดุเป็นปัจจุบัน มีการลงบัญชีพัสดุและจำหน่ายพัสดุตามระบบ

๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ โดยเจ้าหน้าที่การเงินได้ตั้งเบิกไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และควบคุมกำกับติดตามให้เป็นไปตามระบบ ตามระเบียบราชการ รายงานเสนอผู้บริหาร การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ ได้เบิกตามความจริง ตามระเบียบราชการ โดยตั้งเบิกภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน

๓. การใช้รถยนต์ทางราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ทางราชการอย่างเคร่งครัด มีการขออนุญาตใช้รถรถยนต์ทางราชการ และลงบันทึกการใช้รถแนะนำเพิ่มเติมให้ลงบันทึกเป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวีระพันธ์ หงษ์หนึ่ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่